

Paraan ng Paggamit ng Hazard Map

Ang hazard map ng inland water ay naglalaman ng impormasyon katulad ng tamang kaalaman sa "pagbaha dahil sa mga inland water", mga paraan sa paglikas, at impormasyon sa panganib sa mga lugar kung saan nangyayari ang pagbaha, kung kaya't mangyaring basahin ito nang mabuti at maghanda para sa pinalasa ng pagbaha araw-araw.

Makipag-ugnayan sa pamilya

1 Kumfirmahin ang lokasyon ng tirahan at ang evacuation site. Kumfirmahin ang lokasyon ng tirahan at evacuation site sa pamamagitan ng pagmamagitan sa lokasyon ng national highway, prefectural road, pasilangan, pagpublikong pasilidad, at iba pa.

4 Aktwal na lumakad sa ruta ng paglikas at kumfirmahin kung ligtas ito. Aktwal na lumakad rito habang nakikipag-ugnayan sa pamilya at lugar. Kapag mayroong lugar na mapanganib sa ruta sa paglikas, pag-isipan muli ang ruta sa paglikas.

5 Ihanda ang mga materyales para sa emergency na paglikas. Sumangguni sa mga nakatalang "Materyales para sa Emergency na Paglikas" sa kanan at ihanda ang mga daradhin sa paglikas.

6 Magsulat sa Talaan ng Pamilya sa Pag-iwas sa Sakuna. Regular na kumfirmahin ang Nakatakdang Emergency Evacuation Site at Nakatakdang Evacuation Site at isulat sa "Talaan ng Pamilya sa Pag-iwas sa Sakuna" sa kanan. Isulat ang contact information ng mga kapamilya, karkala, kamaag-anak, at iba para sa pagkumpirma ng kaniyang kaligtasan.

Talaan ng Pamilya sa Pag-iwas sa Sakuna at mga Materyales para sa Emerhensiyang na Paglikas

Formulariyong table para sa pagpupukang ng talaan ng pamilya at mga materyales. May mga seksyon para sa 'Lugar ng pagtitipon', 'Contact information ng kapamilya at iba pa', at 'Mga Materyales para sa Emerhensiyang na Paglikas (halimbawa)'.

- Listahan ng mga materyales para sa emergency evacuation: Inumin, Panulat, notebook, Mahalagang bagay (pera, health insurance card, at iba pa), Flashlight, Guwantes, Damit na pang-ulan, Towel, Backpack, Pagkain (preserved na pagkain, kendi, tsokolate, at iba pa), Damit na parloob at midyas, Tissue paper, Toilet paper, Portable radio, Sapatos, Blanket at sleeping bag, Medical supply, household medicine, Helmet, Hazard map, Mask, thermometer.

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon

Sa kritikal na panahon, magkusang alamin ang impormasyon tungkol sa panahon at paglikas mula sa telebisyon, radyo, at iba pa. Maaari ring magbabagong tungkol sa nakasaad na mga pasilidad sa hazard map mula noong ginawa ito kaya kumfirmahin ang pinakabagong impormasyon sa website o aplikasyon sa pag-iwas sa sakuna ng Siyudad ng Nishio.

Impormasyon na kukunin

Wireless-activated na sistema ng babala sa sakuna: Ipagbibigay-alam ang mga impormasyon tungkol sa sakuna at paglikas sa pamamagitan ng speakers na naka-install sa siyudad. Internet: Ang mga impormasyon ay inaanunsiyo mula sa website ng bawat institusyon tulad ng tungkol sa aktibidad sa pag-iwas sa sakuna ng siyudad, impormasyon sa sakuna, impormasyon sa pag-iwas sa sakuna, at iba pa.

Broadcast ng telebisyon at radyo: Nag-aanunsiyo ng impormasyon ng emergency broadcast at nakasulat na impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon at radyo. Bukod pa rito, maaari ring kumfirmahin ang impormasyon sa pag-iwas sa sakuna na inilabas ng pamahalaan sa panahon ng sakuna sa pamamagitan ng data broadcast ng terrestrial digital broadcasting. Pindutin ang d button (data broadcast) sa remote control.

Aplikasyon at email sa pag-iwas sa sakuna ng Siyudad ng Nishio: Ibinabahagi ang aplikasyon para sa smartphone na pinagsasama-sama ang impormasyon sa pag-iwas sa sakuna ng Siyudad ng Nishio (kailangan i-download). Maaaring kumfirmahin ang nilalaman ng broadcast ng Wireless-activated na sistema ng babala sa sakuna, Evacuation Center, hazard map, at iba pa. Maaari ring kumfirmahin ang nilalaman ng broadcast ng Wireless-activated na sistema ng babala sa sakuna sa email ng pag-iwas sa sakuna.

Telephone service ng wireless-activated na sistema ng babala sa sakuna: Maaaring kumfirmahin sa telepono ang nilalaman ng broadcast ng wireless-activated na sistema ng babala sa sakuna. Maaari itong kumfirmahin sa numero ng telepono sa ibaba. Emergency warning email: Gamitin ang function ng "area email", "emergency warning email" sa cellphone, at awtomatikong matatanggap sa cellphone na nasa Siyudad ng Nishio ang impormasyon sa paglikas tulad ng utos sa paglikas at iba pang emergency information.

Sasakyan na may loudspeakers: Inilalabas ang mga ito kapag may sakuna at nananawagan na mag-ingat gamit ang loudspeakers.

Lakas at paraan ng pagbuhos ng ulan

Table na naglalaman ng mga datos tungkol sa lakas ng ulan (1 oras na pag-ulan), imaheng natatanggap, epekto sa tao, paraan ng pagpapalagay, panlabas na tanawin, at nakasakay sa kotse.

Mga detalye ng impormasyong ianunsiyo

Impormasyon sa paglikas

Table na naglalaman ng mga detalye ng impormasyon sa paglikas: Antas ng alerto, Mga pagkilos na dapat gawin ng mga residente, Impormasyon mula sa Siyudad ng Nishio, Babala, atbp., Impormasyon mula sa Japan Meteorological Agency, atbp. na inaayon sa antas ng alerto, Iतालagang forecast (pagtataya) sa baha sa ilog.

Siguraduhing lumikas sa Antas ng Alerto 4! Table na naglalaman ng mga detalye ng impormasyon sa paglikas: Ilikas ang lahat mula sa mga mapanganib ng lugar, Ilikas ang mga matatanda, atbp. mula sa mapanganib na mga lugar, Kumfirmahin ang sarili mong kilos sa panahon ng paglikas, Itaas ang iyong kahandaan sa mga sakuna.

Impormasyon sa lagay ng panahon

Impormasyon sa lagay ng panahon: Ang Japan Meteorological Agency ay nag-aanunsiyo ng impormasyon na tinatawag na "impormasyon sa lagay ng panahon" upang tumawag ng pansin at pag-iingat bago mangyari ang mga babala at pagpapayong mag-ingat. Schematic diagram ng tipikal na mekanismo ng pagbuhos ng linear precipitation zone.

Impormasyon na ina-anunsiyo bilang babala sa pagbaha ng nakatakdang taas ng ilog

Impormasyon na ina-anunsiyo bilang babala sa pagbaha ng nakatakdang taas ng ilog: Impormasyon sa paglikas ng baha (Pag-iingat), Impormasyon sa panahon ng baha (Itaas ng tubig sa may pagmamigay ng baha), Impormasyon sa pag-iingat sa baha (Itaas ng tubig na pinagsisangay para lumisan), Impormasyon sa payo na mag-ingat sa baha (Itaas ng tubig para mag-ingat sa baha).